



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๓๖๒

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๗๐ ปีที่ ๓๑  
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้ฉี่หนูและโรคไข้ดินในพื้นที่น้ำท่วมขัง
- ❖ กทม.แนะระวังงู-สัตว์มีพิษหนีน้ำเข้าบ้านเรือน แจกสายด่วน ๑๙๙ หรือ ๑๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชม.
- ❖ กทม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น จัดรถบริการรับส่งประชาชนในพื้นที่
- ❖ เขตดอนเมืองแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองเปรมฯ ล่วงหน้า - เขตสะพานสูงเตรียมประสานเจ้าของหมู่บ้านเคหะธานี ๔ แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
- ❖ กทม.เร่งตรวจสอบสาเหตุรถบรรทุกขนถ่ายรถลึบล้อ-กำชับพนักงานขับรถใช้ความเร็วตามที่กำหนด

## ❖ กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้ฉี่หนูและโรคไข้ดินในพื้นที่น้ำท่วมขัง

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูและโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) ว่า สำนักการแพทย์ ได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) และโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ และพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีผู้ป่วยเมื่อปีก่อน โดยอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยาในการพยากรณ์แนวโน้มการระบาดของโรค หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย แนะนำให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ห้ามไม่ให้รักษาตามบ้าน หรือซื้อยารับประทานเอง เนื่องจากโรคดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพและวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้ฉี่หนู โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือเดินเข้าใกล้หนู หากถูกหนูกัดให้รีบไปพบแพทย์ หลีกเลี่ยงการแช่น้ำ หรือลุยน้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูท หรือถุงพลาสติกหุ้มเท้า เมื่อกลับถึงบ้านให้ทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดการสัมผัสเชื้อ รับประทานอาหารสุกใหม่ รับประทานอาหารให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารค้างคืนโดยไม่มีภาชนะปิด หากมีอาการสงสัยโรคฉี่หนูให้รีบพบแพทย์ทันที จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้เชื้อโรคฉี่หนูหมุนเวียนอยู่ในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมีหนูเป็นสัตว์พาหะ จึงต้องควบคุมประชากรหนูโดยยึดหลัก ๓ กำจัด คือ ๑.กำจัดหนู หรือดักหนูด้วยวิธีต่าง ๆ ๒.กำจัดแหล่งอาหารของหนู ได้แก่ หมั่นทำความสะอาดบ้าน อาคารและบริเวณโดยรอบไม่ให้มีเศษอาหาร หรือขยะ ปิดฝาถังขยะให้มิดชิด กำจัดกองขยะเป็นประจำ หรือนำไปทิ้งในบริเวณที่เตรียมไว้ ทำความเข้าใจกับประชาชนงดให้อาหารหนู หากมีความจำเป็นสามารถใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมได้ และ ๓.กำจัดที่อยู่อาศัยของหนู เช่น ปิดรูซอกอาคาร หรือปิดฝาท่อ เป็นต้น

ส่วนโรคเมลิออยด์ ...

ส่วนโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) สามารถป้องกันได้โดยผู้ที่มีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นขอให้สวมรองเท้าบูท ถุงมือยาง กางเกงขายาว หรือชุดลุยน้ำ และรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หากมีบาดแผลที่ผิวหนัง ควรรีบทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดิน และน้ำจันทกว่าแผลจะแห้งสนิท รับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำต้มสุกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองและพายุฝน ลดละเลิกการดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ เพื่อให้สุขภาพดีและมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีขึ้น

\*\*\*\*\*

❖ กทม.แนะระวังงู-สัตว์มีพิษหนีน้ำเข้าบ้านเรือน แจกสายด่วน ๑๙๙ หรือ ๑๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชม.

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวกรณีขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกและมีน้ำท่วม จึงอาจมีงู หรือสัตว์มีพิษหนีน้ำมาอาศัยตามบ้านเรือนประชาชนว่า จากสถิติการบริการจับงูในปี ๒๕๖๕ ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน บริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในแหล่งที่อยู่เดิมได้ ประกอบกับงูเป็นสัตว์เลือดเย็นต้องปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม จึงเลื้อยเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในรองเท้า บริเวณชั้นวางรองเท้า กองเสื้อผ้า และกองวัสดุต่าง ๆ ทำให้พบเห็นงูในบ้านเรือนประชาชนบ่อยขึ้น จึงควรจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนตัวของงู และเมื่อพบเห็นงู ควรยืนอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของงู เพื่อชี้จุดหลบซ่อนตัวให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยที่เข้าไปดำเนินการ ทั้งนี้ ประชาชนที่พบงู หรือสัตว์มีพิษเข้าบ้านสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน ๑๙๙ หรือ ๑๕๕๕ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

\*\*\*\*\*

❖ กทม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น จัดรถบริการรับส่งประชาชนในพื้นที่

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวประชาชนในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น ถนนพัฒนาการ ซอย ๖๕ และ ๖๙ แขวงประเวศ เขตประเวศ โรงเรียนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังว่า ปัญหาน้ำท่วมขังในซอยพัฒนาการ ๖๕ และซอยพัฒนาการ ๖๙ หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น เกิดจากมีฝนตกหนักทั่วทั้งพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ มีระดับน้ำสูงและล้นเข้าท่วมพื้นที่บริเวณซอยพัฒนาการ ๖๕ และซอยพัฒนาการ ๖๙ สำนักงานเขตฯ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๒ เครื่อง บริเวณท้ายซอยพัฒนาการ ๖๕ และกลางซอยพัฒนาการ ๖๕ เพื่อระบายน้ำลงคลองบ้านม้า รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่อง บริเวณหน้าปากซอย เพื่อระบายน้ำลงท่อระบายน้ำถนนพัฒนาการและลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับซอยพัฒนาการ ๖๙ มีสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กทม. ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้ประสานสำนักการระบายน้ำ กทม. เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งระบายน้ำลงคลองบ้านม้า และจัดทำพื้นที่ปิดล้อมย่อย ด้วยการเรียงกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันไม่ให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ คลองบ้านม้า และคลองมอญ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณคลองบ้านม้า ๑ เครื่อง และรถสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) ๒ คัน ๔ เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในหมู่บ้านลงคลองมอญ และคลองบ้านม้า พร้อมทั้งผลักดันน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์ และเร่งระบายน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สำหรับรองรับน้ำจากคลองย่อยและที่ท่วมขังตามจุดต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ...

อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ยังไม่สามารถระบายน้ำลงคลองหลักได้ทั้งหมด สำนักงานเขตฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ประเวศ หน่วยงานทหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ส.ก.เขตประเวศ ร่วมจัดรถบริการรับส่งประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย (๑) รถ ๖ ล้อ สน.ประเวศ ช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ช่วงเย็น เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. เส้นทาง ช.พัฒนาการ ๖๙ หน้า รร.ซัมมิท - ท้ายซอย วงเวียนโชน ๓ (๒) รถ ๖ ล้อ หน่วยงานทหาร เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เส้นทาง ช.พัฒนาการ ๖๕ - ท้ายซอย วงเวียนโชน ๓ (๓) รถ ๖ ล้อ บางกอกแลนด์ เจ้าของโครงการ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เส้นทาง ช.พัฒนาการ ๖๕ - ท้ายซอย วงเวียนโชน ๓ (๔) รถ ๖ ล้อ ของทีมงาน ส.ก. เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เส้นทาง ช.พัฒนาการ ๖๙ - ท้ายซอย และ (๕) รถเทศกิจ ๓ คัน เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เส้นทาง ช.พัฒนาการ ๖๕ จำนวน ๑ คัน ช.พัฒนาการ ๖๙ จำนวน ๒ คัน โดยประสานการรับส่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๘ ๗๘๑๒ นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวหลังย่ำน้ำ ลุยน้ำ หรือเปียกน้ำ ให้สังเกตอาการผิดปกติ อาจเสี่ยงเกิดโรคน้ำกัดเท้า พร้อมทั้งแจกยาป้องกันน้ำกัดเท้าให้ประชาชน

\*\*\*\*\*

❖ **เขตดอนเมืองแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองเปรมฯ ล่วงหน้า - เขตสะพานสูงเตรียมประสานเจ้าของหมู่บ้านเคหะธานี ๔ แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว**

นายันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวกรณีชาวชุมชนวัดดอนเมืองริมคลองเปรมประชากร ขอให้สำนักงานเขตฯ แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองล่วงหน้าว่า ช่วงที่ผ่านมาระดับน้ำในคลองเปรมประชากร ช่วงพื้นที่เขตดอนเมืองมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ " สำนักงานเขตดอนเมือง Donmueang District Office" เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชากรยกสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากระดับน้ำในคลองเปรมประชากรมีปริมาณสูงขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทั้งสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และสำนักข่าวออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

นายสุชัย อมรตารรัตน์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของชาวหมู่บ้านเคหะธานี ๔ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่า จากการตรวจสอบ พบว่า เจ้าของโครงการหมู่บ้านเคหะธานี ๔ ยังไม่ได้ยกสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านให้เป็นที่สาธารณะ ซึ่งถนนและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีขนาดเล็ก และชำรุด ประกอบกับหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เมื่อมีฝนตก หรือระดับน้ำในคลองสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าในหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสำนักงานเขตฯ ได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๔ จุด เพื่อช่วยระบายน้ำลงคลอง เสริมกระสอบทราย และสร้างคันดินเป็นคันกันน้ำ กำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองที่อยู่โดยรอบหมู่บ้าน และลอกท่อระบายน้ำโดยใช้แรงงานเขต นอกจากนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวจะประสานเจ้าของที่ดินให้ กทม.เข้าใช้สอย หรือยกให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการปรับปรุงต่อไป

\*\*\*\*\*

❖ **กทม.เร่งตรวจสอบสาเหตุรถบรรทุกชนท้ายรถสิบล้อ-กำชับพนักงานขับรถใช้ความเร็วตามที่กำหนด**

นางเบญญา อินทวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม.กล่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนท้ายรถสิบล้อเก็บขยะ กทม.ชนท้ายรถสิบล้อบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๔.๔๐ น. โดยนายวิวัฒน์ชัย จุงวงษ์ พนักงานทั่วไป ลูกจ้างประจำฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพญาไท ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถสำรองเก็บขนมูลฝอย ได้ขับรถยนต์บรรทุก ๘ ลูกบาศก์เมตร จากแฟลตตำรวจลือชา เพื่อนำขยะไปเทที่ศูนย์รวบรวมมูลฝอยรัษฎา เขตจตุจักร หลังจากเทขยะเรียบร้อยแล้ว ได้ขับรถกลับมาจอดที่โรงจอดรถขอศาสนา เขตพญาไท

ระหว่างทางบริเวณหน้าโชว์รูมอีซูซุ ตรีเพชร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร เกิดเหตุชนท้ายรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ซึ่งยางล้อหลังแตก โดยรถบรรทุกทรายเป็นเสียหายเล็กน้อย แต่รถบรรทุกของ กทม.ได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก สภาพหัวรถบรรทุกด้านซ้ายพังยุบ ส่วนพนักงานขับรถฯ มีอาการแผลแตกที่คิ้วด้านซ้าย แน่นหน้าอก แต่สามารถสื่อสารได้ปกติ ขณะนี้อยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นได้ชี้แจงว่า หลังจากเหตุชนเรียบร้อยแล้วได้ขับรถกลับศูนย์จอดรถขยะของเขตพญาไท บริเวณซอยศาสนา โดยขับมาในช่องจราจรด้านซ้ายของถนนวิภาวดีรังสิตด้วยความเร็ว ๖๐ - ๗๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงและไม่เห็นรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ที่ล้อด้านหลังแตกและขับมาช้า ๆ ส่วนข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล (สน.) วิภาวดีตรวจสอบจากกล้อง CCTV และสอบปากคำพนักงานขับรถรายดังกล่าวหลังจากออกจากโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสักงานเขตฯ ได้ประชุมชี้แจงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หรือรถบรรทุกอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และกรณีรถเก็บขนมูลฝอยที่เป็นรถเช่าจากเอกชน จะติดตั้ง GPS ซึ่งหากมีการแจ้งจากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.พบการขับรถยนต์ด้วยความเร็วเกินเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานเขตฯ จะพิจารณาโทษทางวินัย แต่กรณีนี้เป็นรถบรรทุกของ กทม.ซึ่งไม่มีการติดตั้ง GPS จึงต้องพิสูจน์ต่อไปว่าพนักงานขับรถบรรทุกดังกล่าวขับด้วยความเร็วสูงจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวหรือไม่

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานสำนักงานเขตพญาไทตรวจสอบสาเหตุและข้อเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการขับขี่รถเก็บขนมูลฝอย ขณะเดียวกันได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยให้ใช้ความเร็วของรถด้วยความระมัดระวังตามที่กฎหมายจราจรกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยใช้ความเร็วไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ขับชิดซ้าย รวมถึงไม่พกพาสิ่งผิดกฎหมายติดตัว หรือมีครอบครองขณะปฏิบัติงาน โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถเก็บขนมูลฝอยผ่านระบบ GPS หากพบว่ามีการใช้ความเร็วมากกว่ากฎหมายกำหนดจะมีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตและหน่วยงานนั้น ๆ ให้ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานขับรถ หากพบการกระทำผิดซ้ำจะดำเนินการทางวินัยต่อไป

\*\*\*\*\*

===== ก

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ  
 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง  
 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บริเวณวัดลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตามนโยบาย  
 Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุกตรวจถึงชุมชน

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตรวจคัดกรอง Metabolic ตรวจรักษาโรค จ่ายยาเบื้องต้น  
 รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ Mobile Lady Check รถคัดกรองจอประสาทตาเคลื่อนที่ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่  
 รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิปสุนัข/แมว รถคลายเครียดเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษา  
 ด้านสุขภาพจิต ให้ความรู้ด้านโภชนาการ กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกัน และให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้ความรู้/  
 ฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น ไข้เลือดออก ให้คำแนะนำเรื่องการใส่ยา อาหารเสริม และการคุ้มครองผู้บริโภค  
 รถตรวจคุณภาพอาหาร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ แจกแว่นสายตายาว และของดีสำนักงานเขต

=====

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
 สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร